

ทานอาหารนอกอาคารกันเถอะ!



(เครดิตภาพถ่าย: Ryan Givens)

คุณหมายความว่าอย่างไร

โรคระบาดได้นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงมากมายเหลือเกินในการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันของเรา เราบางคนอาจไม่พร้อมต่อการกินอาหารข้างในร้านอีก แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าควรมีใครต้องพลาดร้านอาหารชั้นเยี่ยมของ Shoreline เสียเมื่อไหร่เล่า! ผู้แทนของท่านที่ศาลาเทศบาลทำงานกันอย่างหนักเพื่อช่วยเปลี่ยนพื้นที่จอดรถซึ่งไม่ค่อยได้ใช้งานให้เป็นโอกาสในการทานอาหาร เราหวังว่าจะทำสิ่งนี้ให้สำเร็จด้วยวิธีการสองขั้นตอน เราขอดำเนินการกับพื้นที่จอดรถที่มีอยู่แล้วบนที่ดินของเอกชนก่อนเป็นอันดับแรก หลังจากทำได้แล้วเราจะดำเนินการต่อไปถึงประสบการณ์การรับประทานอาหารบนบาทวิถี

เมืองของท่านอยากได้ยินความคิดเห็นจากท่าน

อัปเดตข้อมูลล่าสุดโดยรับชมการอภิปรายของคณะกรรมการจัดทำแผนตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2021

ดูการนำเสนอ
[อ่านรายละเอียดการประชุม](#)
[ดูบันทึกวิดีโอ](#)

กรุณาลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่ออัปเดตการใช้เว็บฟอร์มบนหน้านี้ การอภิปรายจะดำเนินต่อไปในการประชุมของคณะกรรมการจัดทำแผนที่กำลังจะมาถึง

เราขอเชิญชวนให้เสนอความคิดเห็นใดๆ ทางโทรศัพท์หรืออีเมล ดูข้อมูลการติดต่อในกล่อง "Contact Us (ติดต่อเรา)"
ทำไมเราจึงทำสิ่งนี้

สภาเมืองของท่านพยายามที่จะช่วยเหลือธุรกิจในพื้นที่ของเราระหว่างช่วงเกิดโรคระบาด ด้วยการออกระเบียบข้อบังคับชั่วคราวเพื่ออนุญาตให้ร้านอาหารเปิดให้ลูกค้านั่งทานอาหารได้ในพื้นที่จอดรถ บนบาทวิถี และพื้นที่สาธารณะอื่นๆ
ระเบียบข้อบังคับเหล่านี้มอบความยืดหยุ่นให้แก่ธุรกิจที่ต้องรับมือกับปัญหาจากการปิดร้านและข้อจำกัดอื่นๆ อันเนื่องมาจาก COVID-19

ทางสภาเมืองได้ขยายเวลาการใช้ระเบียบข้อบังคับเหล่านี้มาแล้วสามครั้ง และครั้งนี้มีกำหนดหมดเขตในวันที่ 21 มิถุนายน 2022 เราหวังว่าจะทำให้ทุกคนใน Shoreline มีโอกาสทานอาหารนอกอาคารได้อย่างถาวร โปรดอ่านเทศบัญญัติเหล่านี้ได้ตามต้องการ:

- [เทศบัญญัติ เลขที่ 895](#) (ระเบียบข้อบังคับชั่วคราวฉบับ)
- [เทศบัญญัติ เลขที่ 917](#) (การขยายเวลาครั้งที่สอง)
- [เทศบัญญัติ เลขที่ 936](#) (การขยายเวลาครั้งที่สาม)
- [เทศบัญญัติ เลขที่ 952](#) (การขยายเวลาครั้งที่สี่และเป็นครั้งสุดท้าย)

ระเบียบข้อบังคับชั่วคราวฉบับปัจจุบันมีการดำเนินการดังนี้:

พื้นที่จอดรถส่วนตัว	พื้นที่สาธารณะ
<ul style="list-style-type: none">• ยื่น แบบฟอร์มลงทะเบียนพื้นที่นั่งทานอาหารนอกอาคาร.• ไม่มีค่าใช้จ่าย!• อนุญาตสำหรับร้านอาหารที่มีพื้นที่จอดรถส่วนตัว	<ul style="list-style-type: none">• ยื่นขอ อนุญาตใช้สถานที่ตามสิทธิผ่านทางโดยชอบธรรม• ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกัน!• อนุญาตสำหรับร้านอาหารที่ต้องการใช้บาทวิถี พื้นที่จอดรถข้างถนน หรือพื้นที่สาธารณะอื่นๆ

สิ่งนี้มีการดำเนินการอย่างไร

หากคุณนึกสงสัยว่าเหตุใดเมืองนี้จึงเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้ เมืองของเรามีกฎระเบียบของตนเองเพื่อให้ชุมชนเป็นอย่างที่ปรากฏอยู่นี้ กฎระเบียบเหล่านี้รวมถึงการอนุญาตให้ใช้สิ่งใด ให้ใช้ที่ไหน และอาคารต่างๆ ควรดูเป็นเช่นไร คุณสามารถดูกฎระเบียบเหล่านี้ได้ในประมวลกฎหมายเทศบาลของ Shoreline [หัวข้อ 20 ประมวลกฎหมายการพัฒนา](#).

เมื่อมีการเสนอให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขกฎระเบียบเหล่านี้ ข้อเสนอจะได้รับการพิจารณาโดย [คณะกรรมการจัดทำแผน](#) ซึ่งเป็นกรรมการอาสาสมัครของผู้อยู่อาศัยใน Shoreline ที่ให้ข้อเสนอแนะต่อสภาเมือง ในฐานะผู้นำที่ได้รับเลือกของท่าน สภาเมืองจะตัดสินใจว่ากฎระเบียบใดที่จะมีการเปลี่ยนแปลง การวิจัย การประสานงาน และการนำเสนอทั้งหมดจะถูกประมวลเข้าด้วยกันโดยเจ้าหน้าที่เมืองซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาสาระในสาขาต่างๆ ที่ได้รับว่าจ้างให้ปฏิบัติงานของผู้แทนที่ได้รับเลือกในท้องถิ่นของคุณ

ขณะที่เราทำงานกับพันธมิตรในชุมชนของเรา (ซึ่งก็คือตอนที่คุณเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนี่เอง)
เจ้าหน้าที่เมืองก็จะเสนอสิ่งนี้ให้
คณะกรรมการจัดทำแผนหลายครั้งเพื่อการพิจารณาทบทวนและกลั่นกรองก่อนที่จะถูกนำเสนอเข้ารับการพิจารณาจากสภา
เมืองในที่สุด เมื่อทางสภาออกเสียงให้เทศบัญญัติ/ระเบียบข้อบังคับนั้นแล้ว
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบนั้นจะกลายเป็นระเบียบอย่างเป็นทางการ
จากนั้นทางเจ้าหน้าที่เมืองก็สามารถอนุญาตให้มีการจัดที่นั่งกลางแจ้งได้เป็นการถาวร

กล่อง "Contact Us (ติดต่อเรา)"

Cate Lee

ผู้วางแผนอาวุโส

(206) 801-2557

clee@shorelinewa.gov

Kevin Bagwell

รองผู้วางแผน

(206) 801-2551

kbagwell@shorelinewa.gov